

HUYỆN ỦY KIM ĐỘNG ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
BAN BIÊN TẬP

*

Số: 5/2024

BẢN TIN TỔNG HỢP

(Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 5 năm 2024)

TRONG SỐ NÀY

I. ĐIỂM TIN

1. Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện.
2. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2024; tuyển sinh quân sự 2023.
3. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2024.
4. Tình hình trật tự an toàn giao thông những tháng đầu năm 2024.
5. Hiến máu nhân đạo năm 2024.
6. Ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên - kính chúa yêu nước”.
7. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 – 2029.
8. Chủ động phòng trừ sâu bệnh vụ xuân 2024.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG.

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH.

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 5/2024.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH.

Tài liệu phục vụ sinh hoạt chi bộ cơ sở, ấn hành theo Đề án “Xây dựng và phát hành bản tin tổng hợp phục vụ sinh hoạt chi bộ” của Ban Thường vụ Huyện ủy.

Trưởng Ban biên tập

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG - ỦY VIÊN BTV HUYỆN ỦY

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy

Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện

I. ĐIỂM TIN

1. Lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện.

Trong 02 ngày 20 và 21/4/2024, các xã Nhân La, Vũ Xá, Thọ Vinh và Phú Thịnh đã tổ chức lấy ý kiến cử tri về Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025.

Theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, giai đoạn 2023 - 2025, huyện có 04 xã thuộc diện phải sắp xếp gồm: Nhân La, Vũ Xá, Thọ Vinh và Phú Thịnh. Theo đó, sẽ thực hiện sáp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh thành đơn vị hành chính mới có tên là xã Phú Thọ; sáp nhập xã Vũ Xá và xã Nhân La thành đơn vị hành chính mới có tên là xã Diên Hồng trên cơ sở giữ nguyên trạng toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số các địa phương.

Thời gian qua, huyện đã tích cực lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy định các bước theo quy trình từ việc niêm yết danh sách cử tri, thông tin dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính theo cấp xã; công tác chuẩn bị lấy ý kiến cử tri; cập nhật, điều chỉnh, bổ sung kịp thời những thông tin liên quan đến cử tri trước ngày lấy ý kiến... Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nhiều hình thức phù hợp, nhất là tuyên truyền việc tổ chức lấy ý kiến cử tri ở từng địa phương. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri của 04 xã thực hiện sáp nhập đợt này được nhân dân tin tưởng, đồng thuận với tỷ lệ phiếu đồng ý chiếm tỷ lệ cao 98,61%. Trong đó

xã Thọ Vinh đạt 99,09%; xã Phú Thịnh đạt 98,76%; xã Vũ Xá đạt 98,20%; xã Nhân La đạt 98,38%. Đây là cơ sở và tiền đề thuận lợi để cấp ủy, chính quyền và Ban Chỉ đạo các cấp tiếp tục triển khai các công việc trong thời gian tới, đảm bảo theo lộ trình, kế hoạch đề ra.

2. Tổng kết công tác tuyển quân năm 2024; tuyển sinh quân sự 2023

Chiều ngày 02/4/2024, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2024; tuyển sinh quân sự, Giáo dục Quốc phòng - an ninh 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024 và những năm tiếp theo.

Năm 2024, huyện được giao chỉ tiêu tuyển chọn 220 công dân làm nhiệm vụ cho Bộ Quốc phòng và Bộ Công an (191 công dân giao cho 05 đầu mỗi đơn vị của Bộ Quốc phòng; 29 công dân giao cho Bộ Công an). Mặc dù, còn gặp nhiều khó khăn, song để hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, Hội đồng NVQS các cấp đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, đồng thời huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân. Tổ chức đăng ký, phúc tra nguồn, sơ tuyển và khám tuyển được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, quy định của Luật Nghĩa vụ quân sự. Đã có 420/600 công dân được điều động khám sức khỏe lên trạm khám tuyển (55,58% đạt yêu cầu sức khỏe). Công tác xét duyệt hồ sơ được thực hiện chặt chẽ với 215 hồ sơ (chỉ tiêu 191 hồ sơ); Tổ chức xét nghiệm HIV, ma túy, điện tim cho 234 công dân; bồi dưỡng nhận thức về Đảng

cho 71 công dân; phát lệnh gọi nhập ngũ đối với các công dân vào các đơn vị quân đội đạt 107,32% chỉ tiêu giao. Các địa phương đã tổ chức giao lưu, gặp mặt, thăm hỏi động viên các thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ, tạo khí thế phấn khởi, tin tưởng trong thanh niên và nhân dân trước khi các thanh niên lên đường nhập ngũ. Huyện đã tổ chức trọng thể Lễ giao nhận quân năm 2024, giao đủ 100% chỉ tiêu đảm bảo chất lượng, đúng luật định, an toàn tuyệt đối.

Trong công tác tuyển sinh quân sự năm 2023, toàn huyện có 11/11 thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào các trường quân đội (đạt 100%), với tỷ lệ hồ sơ được duyệt đảm bảo tiêu chuẩn, phẩm chất, chính trị, lý lịch cơ bản rõ ràng, trong đó số thí sinh trúng tuyển và nhập học là 5/11 thí sinh.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Sơn - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và tuyển sinh quân sự năm 2023. Đồng chí yêu cầu, thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời huy động sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các ban, ngành, đoàn thể triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đạt kết quả cao nhất trong công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; tiếp tục quán triệt tinh thần “nói không với tiêu cực” trong tuyển quân; tăng cường xử phạt nghiêm các trường hợp chống, trốn, không chấp hành Luật NVQS, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ

tuyển quân làm tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các địa phương.

Tại Hội nghị, 12 tập thể và 18 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ tuyển quân năm 2024 và công tác tuyển sinh quân sự năm 2023 được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen.

3. Bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2024

Từ ngày 15/4 đến 20/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho 151 học viên là cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý (đối tượng 4) năm 2024.

Trong thời gian học tập, các học viên đã được giảng viên của Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh trực tiếp truyền đạt, trao đổi nội dung theo 07 chuyên đề: Cụm diện thế giới tác động đến tư duy chiến lược và đối ngoại quốc gia hiện nay; hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN; đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế trên nền tảng Khoa học - Công nghệ và đổi mới sáng tạo; Xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; Công tác dân tộc, tôn giáo ở địa phương hiện nay; Tư duy tầm nhìn của cán bộ lãnh đạo, quản lý về phát triển địa phương; Công tác phòng, chống tham nhũng ở địa phương hiện nay... Thông qua nội dung chương trình bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị nhiều kiến thức

mới, phương pháp tư duy khoa học trong công tác lãnh đạo, quản lý từ đó vận dụng linh hoạt, hiệu quả vào thực tiễn công tác tại địa phương, đơn vị.

Kết thúc lớp bồi dưỡng, 100% học viên được cấp chứng chỉ hoàn thành chương trình lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban thường vụ Huyện ủy Kim Động quản lý (đối tượng 4) năm 2024.

4. Tình hình trật tự an toàn giao thông (ATGT) những tháng đầu năm 2024

Năm 2024, với chủ đề năm An toàn giao thông “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn”. Ngay từ đầu năm, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các địa phương, đơn vị trong huyện đã tích cực chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Công tác tuyên truyền pháp luật về bảo đảm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa được tăng cường. Công tác quản lý nhà nước, thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự về an toàn giao thông được triển khai quyết liệt, đồng bộ. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự ATGT được thực hiện nghiêm túc, liên tục; Công an huyện đã tổ chức các đợt cao điểm nhằm xử lý các hành vi vi phạm, nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: vi phạm tốc độ; vi phạm nồng độ cồn; không đội mũ bảo hiểm; xe hết niên hạn sử dụng, quá hạn kiểm định; xe quá tải,... Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 198 trường hợp vi phạm, với số tiền

979.875.000 đồng; trong đó, tạm giữ 138 phương tiện, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 77 trường hợp; xử lý 23 trường hợp xe quá khổ, quá tải với số tiền 147.200.000 đồng; xử lý 125 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền 549.000.000 đồng.

Thời gian tới, Ban ATGT huyện sẽ tiếp tục tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng tránh và giảm thiểu tai nạn giao thông. Chỉ đạo các lực lượng chức năng và công an các xã, thị trấn tăng cường tuần tra kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là các dịp cao điểm và ngày lễ. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, nhà trường, doanh nghiệp vận tải lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự ATGT vào chương trình, hoạt động năm 2024 vì mục tiêu một năm giao thông an toàn, đảm bảo bình yên, hạnh phúc.

5. Hiến máu nhân đạo năm 2024

Sáng ngày 02/4/2024, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện phối hợp với Viện huyết học và truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2024.

Những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện trên địa bàn huyện được đông đảo người dân hưởng ứng tham gia, với tinh thần “một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thể hiện tính nhân văn cao cả giữa con người với con người. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, đợt hiến máu đã thu hút gần 600 người tham gia, chủ yếu là đoàn viên

thanh niên, hội viên nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh... ở các xã, thị trấn, cán bộ công chức, viên chức, cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang trên địa bàn, trong đó ghi nhận nhiều trường hợp đã tham gia hiến máu nhiều lần. Tại ngày hội hiến máu, ban tổ chức đã tư vấn, kiểm tra sức khoẻ và hướng dẫn các thủ tục cần thiết cho người tham gia hiến máu. Các đơn vị có số lượng người tham gia hiến máu nhiều như: thị trấn Lương Bằng, các xã: Đồng Thanh, Chính Nghĩa, Ngọc Thanh, Hùng An, Song Mai...

Kết thúc đợt 1 hiến máu năm 2024, đã thu được 527 đơn vị máu an toàn cung cấp cho các bệnh viện, phục vụ công tác cứu chữa người bệnh.

6. Ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên - kính chúa yêu nước”

Ngày 05/4/2024, UBND xã Đức Hợp đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình “Giáo xứ bình yên, kính Chúa yêu nước” tại giáo xứ Đức Ninh.

Thôn Đức Ninh, xã Đức Hợp có 299 hộ với 1.089 nhân khẩu, 100% theo đạo Công giáo. Thời gian qua, các chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân luôn chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương. Các hoạt động tôn giáo được tổ chức trên cơ sở quy định của pháp luật. Tại hội nghị, UBND xã Đức Hợp đã công bố ra mắt mô hình, quyết định thành lập Ban Chỉ đạo gồm 9 thành viên. Trong quá trình triển khai mô hình, các thành viên sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an địa

phương thực hiện tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hóa, đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.

Mô hình được triển khai thực hiện sẽ góp phần huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức tôn giáo và giáo dân trong giáo xứ tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn.

7. Kết quả Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029

Từ ngày 16/01 đến ngày 23/4, 17/17 xã, thị trấn của huyện đã hoàn thành Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Công tác chuẩn bị cho đại hội được thực hiện tích cực đảm bảo sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, các văn bản hướng dẫn của ủy ban MTTQ Việt Nam cấp trên. Để tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng Đại hội, công tác trang trí, khánh tiết, tuyên truyền được các xã, thị trấn chủ động với nhiều hình thức phong phú như tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; căng băng rôn, pano, khẩu hiệu, áp phích; tổ chức lồng ghép tuyên truyền về đại hội tại hội nghị đại biểu Nhân dân, hội nghị của ban công tác mặt trận và các hội nghị khác.

Đại hội được tổ chức trang trọng, nghiêm túc, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương

trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định. Các đại biểu dự đại hội đánh giá cao kết quả ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, nhất là việc tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, tập trung thảo luận các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Đại hội đã dân chủ hiệp thương cử 557 ủy viên ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; trong đó: nữ có 228 người, tỷ lệ 40,9%; người ngoài Đảng: 165 người, tỷ lệ 29,6%; chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp cơ sở là ủy viên ban thường vụ cấp ủy là 16/17 đồng chí.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024 - 2029 thành công tốt đẹp là tiền đề để Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029 dự kiến tổ chức trong quý II/2024 được diễn ra thành công.

8. Chủ động phòng trừ sâu bệnh vụ xuân 2024

Vụ xuân 2024, toàn huyện gieo cấy 3.200 ha lúa và 2.100 ha cây hoa màu. Hiện nay lúa xuân đang ở giai đoạn đẻ nhánh làm đòng, các cây trồng khác đang ở giai đoạn phát triển mạnh, một số loại hoa màu đang cho thu hoạch. Thời gian qua thời tiết thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển và gây hại, nhất là bệnh đạo ôn lá trên lúa.

Để chủ động phát hiện sớm, phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại trên cây trồng, huyện chỉ

đạo các xã, thị trấn tập trung hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón thúc phân cho cây lúa với phương châm “bón sớm, tập trung, bón nặng đầu nhẹ cuối”, tạo điều kiện cho cây lúa đẻ nhánh, đạt số nhánh hữu hiệu cao nhất. Đối với cây màu khác như ngô, lạc, đậu,...trồng bổ sung cây bị mất để đảm bảo mật độ và chăm sóc, xới xáo, vun gốc, bón phân theo từng giai đoạn sinh trưởng, phát triển.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, Trạm Bảo vệ thực vật huyện thường xuyên cử cán bộ thực tế đồng ruộng, dự tính, dự báo định kỳ sâu bệnh hại trên lúa và cây trồng; phối hợp với đơn vị, địa phương tăng cường tuyên truyền các biện pháp chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng, trên hệ thống thông tin đại chúng để nông dân biết, chủ động chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại kịp thời, hiệu quả.

II. VĂN BẢN BAN HÀNH TRONG THÁNG

1. Hướng dẫn số 14-HD/HU ngày 10/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

2. Kế hoạch số 149-KH/HU ngày 12/4/2024 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Kế hoạch số 253-KH/TU ngày 28/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu

sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới trên địa bàn huyện.

3. Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 04/4/2024 của UBND huyện về thực hiện công tác quản lý Nhà nước về thanh niên trên địa bàn huyện năm 2024.

4. Kế hoạch số 82/KH-UBND ngày 9/4/2024 của UBND huyện về tổ chức cuộc thi “Tuyển đường nông thôn mới kiểu mẫu” huyện Kim Động năm 2024.

5. Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 18/4/2024 của UBND huyện phát động đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024).

III. TÌM HIỂU NGHỊ QUYẾT, CHÍNH SÁCH

Nhân kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024) Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài viết “Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng”. Ngày 10/4/2024, Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Hướng dẫn số 14-HD/HU về triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Để phục vụ việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sáu rộng này, Bản tin Tổng hợp tháng 5/2024 xin giới thiệu nội dung bài viết như sau:

Bài viết đã khái quát những truyền thống vẻ vang của Đảng 94 năm qua trong lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng, phát triển đất nước thời kỳ đổi mới; điểm lại những dấu mốc quan trọng trong quá trình Đảng ra đời, lãnh đạo nhân dân thực hiện thắng lợi cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, tiến hành thành công công cuộc đổi mới, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; nhìn lại hành trình gần một thế kỷ với những thành tựu, kết quả đạt được và cả những khó khăn thách thức mà Đảng đã, đang và sẽ phải đối diện để từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, định hướng con đường, tương lai phát triển của dân tộc, đất nước là yêu cầu mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Từ đó, góp phần bồi đắp niềm tự hào, tự tin cho mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng.

Bài viết được kết cấu thành 3 phần:

- *Phần thứ nhất: Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.*

- *Phần thứ hai; Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn.*

- *Phần thứ ba: Phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước và cách mạng vẻ vang, quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và năm 2030, xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.*

TÁI HIỆN NHỮNG TRANG SỬ VẼ VANG CỦA DÂN TỘC

Ngay ở phần đầu, Tổng Bí thư đã nêu rõ mục đích của bài viết là góp phần thiết thực kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, khơi dậy niềm tự hào về Đảng, Bác Hồ và dân tộc Việt Nam; tăng cường niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng và tương lai tươi sáng của đất nước cũng như nêu cao hơn nữa trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống chính trị, tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước và cách mạng của toàn dân tộc, quyết tâm xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng.

Tổng Bí thư đã tái hiện và khẳng định những truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi “Đảng ta ra đời, lãnh đạo đấu tranh giành độc lập dân tộc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” đến khi “Đảng lãnh đạo khắc phục hậu quả chiến tranh; tiến hành công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế; xây dựng đất nước ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn”. Bài viết chỉ rõ sự ra đời của Đảng là một bước ngoặt lịch sử trọng đại của dân tộc, chấm dứt cuộc khủng hoảng kéo dài về tổ chức và đường lối của cách mạng Việt Nam. Đó chính là thành quả của sự kết hợp giữa chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân và phong trào yêu nước; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đã trưởng thành và đủ sức gánh vác sứ mệnh lịch sử lãnh đạo cách mạng. Luận cương chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng

Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Từ đây, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo cả dân tộc tiến hành thành công sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước thông qua những chiến thắng vang dội trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ giai đoạn 1930-1975.

Không chỉ có vậy, bài viết còn tái hiện những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng. Theo đó, đường lối đổi mới đất nước chính là một trong những thành tựu nổi bật của Đảng ta, đã đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn lịch sử, thể hiện bản lĩnh vững vàng, tư duy sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và mở ra một thời kỳ mới cho sự phát triển của đất nước. Qua các kỳ Đại hội Đảng thời kỳ đổi mới, đường lối đổi mới đã không ngừng được hoàn thiện trên tất cả các lĩnh vực, tiêu biểu là đường lối phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển văn hóa, xã hội, con người, đường lối an ninh, quốc phòng, đối ngoại; đặc biệt là đường lối xây dựng Đảng và hệ thống chính trị...

Điểm lại những dấu ấn và đặc trưng nổi bật của đường lối đổi mới của Đảng trên các lĩnh vực, Tổng Bí thư khẳng định: Đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo; sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đây là nhận định rất cô đọng, đã khái quát giá trị của đường lối đổi mới đất nước cũng như bài học cốt lõi trong thành công của đường lối đổi mới chính là sự lãnh đạo trực tiếp,

tuyệt đối của Đảng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Trên cơ sở khái quát những kết quả to lớn đã đạt được, bài viết khẳng định một chân lý: Ở Việt Nam, không có một lực lượng chính trị nào khác, ngoài Đảng Cộng sản Việt Nam có đủ bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách, đưa sự nghiệp cách mạng của dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đây là nhận định khách quan, khoa học, trên cơ sở tổng kết thực tiễn phát triển đất nước cũng như kết quả của quá trình lãnh đạo của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay.

Tổng Bí thư cũng khẳng định, trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng của dân tộc trong 94 năm qua, Đảng ta đã tích lũy và đúc rút được nhiều bài học quý báu, hun đúc nên những truyền thống vẻ vang. Đó là truyền thống trung thành vô hạn với lợi ích của dân tộc và giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên cơ sở chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ về đường lối; nắm vững, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tham khảo kinh nghiệm của quốc tế để đề ra đường lối đúng và tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cách mạng; truyền thống gắn bó máu thịt giữa Đảng và nhân dân, luôn luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống và mục tiêu phấn đấu; truyền thống đoàn kết thống nhất, có tổ chức và kỷ luật chặt chẽ, nghiêm minh trên cơ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình và tình thương yêu đồng chí; truyền

thống đoàn kết quốc tế thủy chung, trong sáng dựa trên những nguyên tắc và mục tiêu cao cả. Tổng Bí thư cũng chỉ rõ, mỗi cán bộ, đảng viên phải biết kế thừa những truyền thống tốt đẹp đó và phát huy hơn nữa để làm vẻ vang những truyền thống quý báu của Đảng.

BỒI ĐÁP NIỀM TỰ HÀO, TIN TƯỞNG VỮNG BƯỚC DƯỚI LÁ CỜ VẼ VANG CỦA ĐẢNG

Mặc dù đã có nhiều công trình, bài viết tái hiện những trang sử hào hùng của dân tộc từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời nhưng những nhận định, đánh giá có tính khái quát của đồng chí Tổng Bí thư trong bài viết đã bồi đắp thêm cho mỗi chúng ta niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng từ khi ra đời cho đến nay. Niềm tự hào đó chính là hành trang để mỗi cán bộ, đảng viên tận dụng những thời cơ, vượt qua những thách thức, tiếp tục vững bước dưới lá cờ vẻ vang của Đảng. Nhìn về chặng đường phía trước, bài viết chỉ ra những khó khăn, thách thức từ bối cảnh quốc tế, khu vực và trong nước. Từ đó, đã đặt ra yêu cầu: “Chúng ta tuyệt đối không được chủ quan, tự mãn, quá say sưa với những kết quả, thành tích đã đạt được, và cũng không quá bị quan, dao động trước những khó khăn, thách thức; mà trái lại, cần phải hết sức bình tĩnh, sáng suốt, phát huy thật tốt những kết quả, bài học kinh nghiệm đã có, khắc phục những hạn chế, yếu kém còn tồn tại, để tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ, thuận lợi; vượt qua mọi khó khăn, thách thức, triển khai thực hiện thắng lợi các chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ đã đề

ra cho nhiệm kỳ khóa XIII và đến năm 2030”. Đây vừa là việc giao nhiệm vụ của người đứng đầu Đảng ta, đồng thời vừa là lời cổ vũ, động viên khích lệ với mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nêu cao tinh thần tự tin, thận trọng, trách nhiệm để thực hiện tốt những mục tiêu mà Đảng ta đã đặt ra trong chiến lược phát triển đất nước qua các giai đoạn.

Không chỉ vậy, bài viết còn chỉ ra những bài học kinh nghiệm cần được tiếp tục quán triệt; những nhiệm vụ cần được tiếp tục thực hiện trong giai đoạn tiếp theo. Đồng chí Tổng Bí thư kết thúc bài viết bằng một lời hiệu triệu chạm đến trái tim của bao người dân Việt Nam: “Tự hào về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại và Dân tộc Việt Nam anh hùng; tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng cách mạng chân chính và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam văn hiến và anh hùng, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng theo định hướng xã hội chủ nghĩa”. Có ba cụm từ quan trọng được nhắc đến là “tự hào”, “tin tưởng”, “quyết tâm” đã khái quát những “hành trang” cần có của mỗi cán bộ, đảng viên để có thể kế thừa và phát huy những truyền thống vẻ vang của Đảng, góp phần hiện thực hóa các mục tiêu, khát vọng phát triển đất nước.

Giá trị cốt lõi của bài viết được kết tinh qua nhận định: “Đảng ta thật là vĩ đại! Nhân dân ta thật là anh hùng! Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Có thể khẳng

định, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư được công bố trong thời điểm quan trọng đã tiếp tục khắc họa, góp phần lan tỏa sâu sắc hơn những truyền thống vẻ vang của Đảng qua 94 năm ra đời và phát triển; đồng thời nêu lên niềm tự hào, niềm tin, sự đồng lòng, quyết tâm của toàn dân tộc để hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Không chỉ đập tan luận điệu của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước đang ra sức xuyên tạc, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như những thành tựu phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng; bài viết của đồng chí Tổng Bí thư còn cung cấp thêm những căn cứ lý luận thực tiễn quan trọng cũng như củng cố thêm niềm tin, sự quyết tâm để chúng ta đấu tranh phản bác có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phiến diện, góp phần bảo vệ Đảng bằng tất cả lương tâm và trách nhiệm của mỗi đảng viên./.

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy

IV. NHIỆM VỤ TRONG TÂM CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO CỦA CẤP ỦY CHI BỘ THÁNG 5/2024

1. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Triển khai hiệu quả đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Quan tâm tạo nguồn, phát triển đảng viên mới.

2. Chỉ đạo công tác chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và hoa màu; chủ động phòng, chống dịch bệnh trên người, đàn gia súc, gia cầm.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc triển khai các dự án giao thông, các dự án khu, cụm công nghiệp trọng điểm trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và nhân dân về Đề án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 trên địa bàn huyện; Đề án sáp nhập xã Nhân La và xã Vũ Xá; Đề án sáp nhập xã Thọ Vinh và xã Phú Thịnh ... tiếp tục tạo sự đồng thuận cao trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện.

4. Tiếp tục lãnh đạo công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện Kế hoạch số 93a/KH-UBND của UBND tỉnh; Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; các văn bản về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu trong các khu dân cư; các ngày lễ, kỷ niệm trong tháng: Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5; Kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2024)... gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.

5. Kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; tăng cường công tác tuần tra cảnh giới, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

V. HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Gương đồng chí Bí thư đoàn xã tiêu biểu

Bằng sự cố gắng, nỗ lực không ngừng trong quá trình rèn luyện, phấn đấu, năm 2015, đồng chí Bùi Thị Mỹ vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Năm 2020, đồng chí được Đảng uỷ xã Mai Động tin tưởng, giao trọng trách Bí thư Đoàn Thanh niên xã. Khi nhận nhiệm vụ, đồng chí luôn trăn trở về công tác đoàn và phong trào đoàn của xã, do Mai Động là xã thuần nông, lực lượng thanh niên chủ yếu đi làm ăn xa; việc tập hợp, vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn và hưởng ứng các phong trào ở địa phương là một vấn đề khó khăn, thách thức. Song với tinh thần quyết tâm, kiên trì, bền bỉ, đồng chí đã cùng tập thể Ban Chấp hành Đoàn xã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thu hút được sự quan tâm của đông đảo của đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia.

Để tạo môi trường phát triển lành mạnh cho thanh thiếu niên, đồng chí đã xây dựng trang Fanpage của Đoàn Thanh niên xã để tuyên truyền, lan tỏa những thông tin tích cực, duy trì tốt chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi ngày một câu chuyện đẹp” trên trang Fanpage. Xây

dựng và duy trì hiệu quả hoạt động mô hình “Công trường an toàn giao thông”, “Bến dò ngang an toàn” tại bến dò Phúc Lộc Thịnh. Tích tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã về bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Đồng chí cùng Ban Chấp hành đoàn xã thường xuyên phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia đăng ký tuổi 17, lên đường nhập ngũ làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; vận động đoàn viên, thanh niên tham gia đóng góp, hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt năm 2023, Đoàn Thanh niên xã Mai Động đã vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp làm lan can và cải tạo cảnh quan khu vực ao cá Bác Hồ với chiều dài hơn 100m, trị giá trên 40 triệu đồng; cải tạo sân bóng đá thôn Hạnh Lâm với kinh phí trên 170 triệu đồng; thăm, tặng quà 23 thanh niên xung phong của xã với số tiền 6,9 triệu đồng; tặng 5 xe đạp, 23 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá trên 12 triệu đồng; tổ chức chương trình “Đêm hội Trăng rằm”, “Cặp bánh yêu thương” tại các chi bộ, cùng nhiều hoạt động có ý nghĩa khác. Từ một địa phương có phong trào đoàn hoạt động chưa sôi nổi, đến nay hoạt động đoàn và phong trào thanh niên của xã Mai Động ngày một đi lên và luôn là một trong những đơn vị được đoàn cấp trên đánh giá cao.

Không chỉ phát huy tinh thần nhiệt huyết của một thủ lĩnh thanh niên, đồng chí còn là đại diện cho tinh thần trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ sở khi sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được

giao, xứng đáng là tấm gương để các đảng viên và đoàn viên trẻ phấn đấu, học tập.

Tại hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, đồng chí Bùi Thị Mây được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liên tục (2019 - 2023).

Nguồn: Ban Tuyên giáo Huyện ủy